

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลที่ได้เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเชิงกายภาพ (สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว การเข้าถึงสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ที่พัก ชุมชนและการมีส่วนร่วม หน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่) การสำรวจเอกสารต่าง ๆ ทั้งจากหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการกับผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ตัวแทนจากผู้ประกอบการสินค้าชุมชน และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดย ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

1. กลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน/รองผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่ในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่

1. นายปพน ยอดอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
2. นายสุชาติ ชันสัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
3. นางวาริ สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
4. นายชวลิต สุขปลั่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
5. นายบุญชู ศาสตร์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
6. นายชาญณรงค์ จันทร์เปรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
7. นางวิไล หล้าวรรณะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
8. นายประสิทธิ์ ทรัพย์สิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
9. นางละมัย รอดกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9

10. นายสมชาย อนุพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10

11. นายสุชาติ ชมมาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11

2. หน่วยงานภาครัฐผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบางโหลง ได้แก่ นางสิริการย์ เขาว์ชัยนิตย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลง และ นายวินิจ ม่วงนาค ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางโหลง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

3. ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ นายบุญเลิศ ไทยทัตตกุล ผู้ดูแลศูนย์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเห็ด ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ Snowball Sampling

เพื่อทำการให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกและประชุมกลุ่มเพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว การดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมจากชุมชนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อให้ผู้ทำวิจัยเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคของแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านการตอบคำถาม และการสังเกตระหว่างการตอบคำถามและพูดคุยในการประชุมกลุ่ม

การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยดำเนินการโดยการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้ติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลง เพื่อช่วยในการประสานงานกับผู้นำชุมชน สภาวัฒนธรรมตำบล และผู้ประกอบการสินค้าชุมชนเพื่อสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงกายภาพ จากนั้นได้จัดการประชุมระดมสมองโดยเชิญผู้นำชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้านมาร่วมประชุมกลุ่มพร้อมกัน ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลงในฐานะหน่วยงานภาครัฐผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สรุปผลเพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

5.1.1 สรุปผลองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว

ภายในตำบลบางโหลงมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกับรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลายรูปแบบด้วยกันอาทิเช่น (1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ วัดบางโหลงนอก วัดบางโหลงใน ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพชร วัด

ศรีรัตนธรรมาราม มัสยิดดารุ้ลอามีน และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานหัตถกรรม และวิถีชีวิตชาวบ้าน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและการเพาะเห็ด ศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตร บ้านคลองบางน้ำจืด และตลาดน้ำบางไผ่ นอกจากนี้แล้วในตำบลบางไผ่ยังมี (3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทงานประเพณี และกิจกรรมพื้นถิ่นที่จัดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ด้วย ได้แก่ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ในวันอาสาฬหบูชา ก่อนเข้าพรรษา 1 วัน และพิธีสงฆ์และสร่งน้ำเจี๊วด งานจะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 23 เมษายน ของทุกปี (4) แหล่งที่เกี่ยวข้องประเภทสุขภาพและกีฬา ได้แก่ ธนาซีดี กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับและ สนามกอล์ฟกรีนวัลเลย์ คันทรี คลับ

สิ่งสนับสนุนทางการท่องเที่ยว

ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและประกอบพิธีทางศาสนา/ตามความเชื่อจะมีพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ อาทิเช่น ห้องน้ำ ลานจอดรถ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม แต่ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ยังไม่ปรากฏสิ่งปลูกสร้างเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชัดเจน ลักษณะการท่องเที่ยวในพื้นที่สามารถเที่ยวได้ทั้งแบบวันเดียว หรือแบบหลายวันได้เนื่องจากมีที่พักให้บริการที่หลากหลาย ร้านอาหารภายในพื้นที่มีการกระจายตัวไปตามแหล่งชุมชนที่ใกล้กับสถาบันการศึกษา หมู่บ้าน โรงงาน ต่าง ๆ โดยรอบ ไม่ได้มีการจัดเป็นศูนย์อาหารของชุมชน แต่มีร้านอาหารขึ้นชื่ออยู่หลายร้านที่ดึงให้คนนอกพื้นที่เข้ามารับประทาน อาทิเช่น ร้านก้วยเตี๋ยว เรือแม่อ้อม ข้าวขาหมูตั้งโต๊ะ เป็นต้น

โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึง

เส้นทางการคมนาคมเพื่อเข้าสู่พื้นที่ตำบลบางไผ่สามารถใช้ถนนในการเข้าถึงได้ทางถนนบางนา-ตราดเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ ถนนวัดศรีวารีน้อย-ลาดกระบัง เป็นถนนลาดยางสีเลน ถนนเทพารักษ์ก่อนตัดเข้าทางอำเภอ บางปลาเป็นถนนลาดยางสีเลน และถนนยกระดับบูรพาวิถี

การเดินทางทางบกภายในตำบลบางไผ่สะดวก สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ รถโดยสารสาธารณะ ลักษณะถนนภายในพื้นที่ เป็นถนนคอนกรีตลาดยาง เส้นทางเดินรถ 2-4 ช่องทาง มีถนนทางเท้าให้บริการในชุมชน มีป้ายจราจรต่างๆ ติดตลอดเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางเข้าออกชุมชน แต่ในพื้นที่ หมู่ 2 จะมีการจราจร 2 ช่องทาง และจะแคบลงมาในบริเวณจุดข้ามสะพานอ้อมเกาะ ทำให้รถไม่สามารถสวนทางเข้าออกกันได้ ทำให้การจราจรติดขัดในช่วงนี้ ในพื้นที่หมู่ 5 การเดินทางลำบาก ไม่มีรถประจำทางผ่าน ถนนที่เข้าถึงศาลเจ้าพ่อหนุ่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดี ขาดป้ายบอกทางที่ชัดเจน พื้นที่หมู่ 7 ในซอยวัดศรีวารีน้อย เป็นพื้นที่ในย่านอุตสาหกรรมจึงมีรถบรรทุกเข้าออกเป็นจำนวนมากจึงมีการจำกัดเวลาเดินรถของรถบรรทุก คือ ช่วงเช้าห้ามวิ่งในเวลา 9.00 - 10.00 นาฬิกา และช่วงเย็นในเวลา 16.00 - 18.00 นาฬิกา เพื่อ

ความปลอดภัยในการใช้ถนน มีการจำกัดความเร็วในเขตชุมชน ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนอันตรายต่างๆ เช่นระวังทางโค้ง เป็นต้น

การเดินทางทางน้ำ คลองในบริเวณตำบลบางโหลงมีลำคลองไหลผ่านหลายสาย มีคลองสายหลักคือ คลองบางโหลง คลองสำโรง และคลองบางน้ำจืด ซึ่งยังมีการใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำระหว่างตำบลได้เนื่องจากเป็นคลองที่เชื่อมโยงกับตำบลข้างเคียง นอกจากคลองสายหลักสามสาย ยังมีคลองที่อยู่ในพื้นที่ได้แก่ คลองศาลเจ้าพ่อหลวง คลองบางกะสี คลองอ้อมเกาะ คลองอ้อมวัดบางโหลงใน คลองไล่ไก่ คลองลำพู คลองบางขวาง คลองหนองโสน คลองทะเลคลองตรง คลองต้นไทร คลองชวดก้านันพุก คลองแสนแสบ คลองชวดหมัน คลองชวดบางช้าง คลองชวดตาฉ่ำ คลองชวดตาขัน คลองโองแตก คลองตะเคียน คลองตัน คลองเสาระหงส์ เส้นทางคลองทั้งหมดยังใช้ในการเดินทางระยะสั้นภายในชุมชน แต่บางช่วงมีความตื้นเขินมาก ทำให้ไม่สามารถใช้เส้นทางน้ำในการเดินทางได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน น้ำในคลองสายย่อยบางช่วงมีน้อย และเต็มไปด้วยผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ขึ้นอย่างหนาแน่น ประกอบกับในปัจจุบันสามารถเดินทางทางถนนได้อย่างคล่องตัวมากกว่าจึงทำให้ผู้คนใช้ถนนเป็นทางสัญจรหลัก

ทางเดินเลียบบคลองมีไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ตลอดพื้นที่ บางช่วงผูกพง ขาด หรือมีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางในบางจุด บางช่วงมีการสร้างราวกันตก แต่ในบางช่วงก็ไม่มีราวกันตก ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำมักใช้เส้นทางเดินเลียบบคลองนี้เป็นเส้นทางขับขี่จักรยานยนต์ด้วย

ที่พัก

ภายในตำบลบางโหลงมีที่พักที่หลากหลายด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ มีสนามกอล์ฟขนาดใหญ่สองแห่ง และในหมู่ 10 เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีที่พักในลักษณะโรงแรม รีสอร์ท โมเต็ล โฮมสเตย์ ไปจนถึงห้องเช่ารายวัน

กิจกรรม

ลักษณะของกิจกรรมท่องเที่ยว หรือสามารถเพิ่มเติมเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวภายในตำบลบางโหลงจะสอดคล้องไปกับลักษณะของสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว อาทิเช่น วัด ศาลเจ้า และมีสียิต สามารถทำกิจกรรมตามความเชื่อหรือตามศาสนาได้ และบริเวณรอบวัดซึ่งเป็นเขตอภัยทานจะสามารถให้อาหารปลา เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกทางหนึ่ง ในส่วนบ่อปลา สวนเกษตรต่าง ๆ สามารถทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้การทำเกษตร การเลี้ยงปลา ไปจนถึงการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพื่อช่วยต่อยอดให้กับเกษตรกรได้ ในขณะที่เส้นทางภายในชุมชนหมู่ 5 หมู่ 8 หมู่ 10 มีเส้นทางถนนปูนที่ผ่านชุมชนเกษตรอาจส่งเสริมให้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานในอนาคต ในตำบลบางโหลงยังมีตลาดน้ำบางโหลง และตลาดชุมชนมุสลิมหมู่ 9 ซึ่งชาวบ้านในแต่ละหมู่สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปสินค้าทางการเกษตรมาวางขายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อหาได้อีกด้วย

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

ในด้านการวางแผนเพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ตำบลบางโหลงอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลง ซึ่งถือเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการปฏิบัติ 3 ภารกิจคือ การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแล บำรุงรักษา สถานที่ท่องเที่ยว และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลงได้ใช้แนวทางตามมาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลง (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งภายในแผนแม่บทฯ มีการจัดทำขั้นทีกและมีการนำโครงการต่างๆในแผนแม่บทฯเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลง (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อดำเนินการ

ในส่วนของการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐภายนอกมีการส่งเสริมนโยบาย หมู่บ้าน OTOP นวัตกรรม โดยกรมการพัฒนาชุมชน ที่สนับสนุนให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนและให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในพื้นที่ โดยชุมชนในหมู่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและการเพาะเห็ดได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนในส่วนนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขโดยทั่วไปของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลบางโหลง และมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่ผลิตเปลี่ยนมาดูแลตลาดน้ำบางโหลงในวันเสาร์และอาทิตย์ตามเวลาเปิดทำการ แต่ในแหล่งท่องเที่ยวโดยทั่วไปในเขตบางโหลงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆดูแลเฉพาะสถานที่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลมาประจำจุด เช่น วัดบางโหลงนอกจะมีเจ้าหน้าที่วัดจัดการดูแลประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะเห็ดจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอยดูแลอำนวยความสะดวกหากมีผู้เข้าเยี่ยมชมกรณีนัดหมายกันล่วงหน้า เป็นต้น

ชุมชนท้องถิ่นและการเข้ามามีส่วนร่วม

ชุมชนในท้องถิ่นตำบลบางโหลงแบ่งออกเป็น 11 หมู่ ซึ่งแต่ละหมู่มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านในการบริหารจัดการ ในแต่ละเดือนจะมีการประชุมหมู่บ้านเพื่อแสดงความคิดเห็น และรับฟังนโยบายจากผู้ใหญ่บ้านที่ไปเข้าร่วมประชุมรายเดือนกับทางอำเภอ นอกเหนือไปจากตัวแทนหมู่บ้าน เช่นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมประชาคมตำบลเพื่อร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามสมัครใจ ด้วยตำบลบางโหลงเป็นพื้นที่ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและแปลงเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่จึงทำงานในโรงงาน หรือทำการเกษตร ประกอบกับมีผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่เป็นตัวแทนอยู่แล้ว จึงไม่พบว่ามีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประชุมประชาคม

ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
จากการลงพื้นที่สังเกต สัมภาษณ์ชาวบ้าน และสัมภาษณ์เชิงลึกได้พบปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายในพื้นที่ ดังต่อไปนี้

ความไม่พร้อมทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และสภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวภายในชุมชน

ตลอดทั้งพื้นที่ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว อาทิเช่น ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ ร้านขายสินค้าที่ระลึก พื้นที่จอดรถที่เป็นสัดส่วน ห้องน้ำ ตู้ ATM การบริการขนส่งสาธารณะในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน สภาพทางเท้ารอบคูคลองขาดหายในบางช่วงและไม่สามารถใช้งานได้จริง คูคลองมีความตื้นเขินไม่สามารถสัญจรทางน้ำได้โดยตลอดรอบตำบล โดยรวมสภาพโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบกในปัจจุบันสามารถใช้งานได้ แต่เป็นการคมนาคมขนส่งที่เป็นการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในชุมชน รถขนส่งสาธารณะผ่านเพียงบางพื้นที่ บางพื้นที่ต้องใช้รถส่วนตัว หรือเรียกบริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

บุคลากรและผู้ประสานงานในหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่เพียงพอ ยังขาดความร่วมมือกันภายในตำบล ภาครัฐในระดับตำบลไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

บุคลากรและผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐในองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหลงไม่เพียงพอในการจัดทำแผนงานและดูแลการจัดการการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง และการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐภายในตำบลมีลักษณะเป็นวาระทำให้การดำเนินงานนโยบายด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร มีการโอนย้ายตำแหน่งต่าง ๆ ลดจำนวนบุคลากรที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวลง ขาดการวางแผนจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดพื้นที่ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ป้ายสื่อความหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตลอดจนการวางแผนเพื่อประเมินผลกระทบที่จะได้รับการการท่องเที่ยวทั้งทางด้านบวกและด้านลบ คนในท้องถิ่นไม่ได้มีการรวมกลุ่มริเริ่มการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน อันเนื่องมาจากสภาพสังคมอุตสาหกรรม

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลบางโหลงประกอบอาชีพพาณิชย์กรรม ทำงานรับจ้างในโรงงาน บริษัท ห้างร้าน และทำการเกษตรเพื่อส่งผู้ประกอบการ เช่น การทำบ่อปลา ปลูกพืชและไม้ผลต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างมั่นคงอยู่แล้ว และไม่เห็นช่องทางทำรายได้จากการท่องเที่ยว ทำให้ไม่ให้ความสนใจในการประชุมประชาคม โดยมองว่ามีผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนชุมชนในการเข้าร่วมอยู่แล้ว ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกันที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนในตำบลบางโหลง อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินการ อยากให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อยากให้ผู้คนได้รู้จักบางโหลงเพิ่มขึ้น จะมีเพียงบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ที่รู้สึกว่ทำศนะวิสัยไม่เอื้ออำนวยกับการท่องเที่ยว ประกอบกับการเดินทางภายในพื้นที่ในปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหาในบางช่วงเวลาอยู่ แล้วเนื่องจากเป็นทางสัญจรเส้นหลักที่มีทั้งรถบรรทุกและรถทั่วไปหนาแน่น จึงไม่ประสงค์ให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อาจนำมาซึ่งจำนวนคนเข้ามาในระบบคมนาคมหนาแน่นขึ้น และส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้

5.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทางด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 5As พบว่าภายในตำบลบางโหลงมีองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวครบทั้ง 5 องค์ประกอบ โดยแต่ละหมู่มีสึงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวความเหมาะสมต่อรูปแบบการท่องเที่ยวยั่งยืนที่แตกต่างกันไป โดยทางผู้วิจัยได้แบ่งแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามรูปแบบการท่องเที่ยวยั่งยืน ดังนี้

(1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนาและวัฒนธรรม

วัดบางโหลงนอก

ตั้งอยู่เลขที่ 60 บ้านบางโหลง ถนนเทพารักษ์ หมู่ 1 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 37 ไร่ 94 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจรดถนนสาธารณะ ทิศใต้ จรดคลองสำโรง ทิศตะวันออกจรดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจรดคลองบางโหลง ประวัติแต่เดิมสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาขาดผู้ทำนุบำรุง จึงกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาในปีพ.ศ.2475 พระเฉื่อย นนทอุดม ได้บูรณะและพัฒนาวัดจากที่เคยเป็นที่รกร้าง เลี้ยงวัว ควายของชาวบ้าน และมีพระสงฆ์จำพรรษามาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามว่า “วัดปากคลอง” ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่พ.ศ.2478 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2497 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

วัดบางโหลงใน

วัดบางโหลงใน ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ที่ 2 บ้านบางโหลง ถนนบางนา - ตราด กม 16 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 42 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นเกาะเหลื่อมน้ำล้อมรอบ ทิศเหนือ จรดลำคลองบางโหลง ทิศใต้จรดลำคลองอ้อมวัด ทิศตะวันออกจรดลำคลองบางโหลง ทิศตะวันตกจรดลำคลองอ้อมวัด มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 124 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา

วัดบางโหลงใน สร้างตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. 2301 เดิมชื่อว่า “วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดบางโหลงใน” เข้าใจว่าให้มีนามตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อเพชร และ หลวงพ่อสมริต เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานคือ พระเจดีย์และอุโบสถหลังเก่า อายุประมาณ 200 ปี

ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพชร

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบางโหลง มีตำนานที่มาเล่าขานสืบต่อกันจากปู่ย่าตาทวดว่า “พ่อหลวงคงเพชรเป็นแม่ทับเชื้อสายพระวงศ์ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าและมีฝีมือดีคนหนึ่งสมัยกรุงสุโขทัย เมื่อหลังถูกพม่ายกทัพมาตีจนเสียกรุงสุโขทัย จึงได้นำทหารถอยร่นมาถึงยังถิ่นบางโหลง หลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตลง ได้มาเข้าฝันเสนาบดีว่า ครั้งที่มีพม่ายกทัพมาตีกรุงและเผาเมืองสุโขทัยจนพ่าย ได้นำแม่ย่าหลบหนีไปอยู่ในถ้ำบริเวณหุบเขากงไกรลาส ขอให้ลูกหลานเดินทางไปตามหาให้ด้วย จึงได้เดินทางดั้นด้นไปจนพบศาลแม่ย่าอยู่ในถ้ำแห่งนั้นจริง ๆ จึงได้กราบไหว้และอัญเชิญมาที่บางโหลงพร้อมทั้งตั้งศาลพ่อหลวงคงเพชรและศาลแม่ย่าขึ้น

มัสยิดดารุ้ลอามิน

ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนสัปบุรุษ มัสยิด พ.ศ.2558 จำนวนทั้งหมด 99 ครอบครัวเพศชาย 201 คนเพศหญิง 242 คนรวมทั้งสิ้น 443 คน จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2502 เปิดป้ายอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 โดยท่านจุฬาราชมนตรี ต่วนสุวรรณศาสน์ เป็นประธานเปิด

มัสยิดดารุ้ลอามิน มีเนื้อที่ซึ่งเป็นของมัสยิด จำนวน 1 ไร่ 3 งาน (หรือ 700 ตารางวา) อาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้ เรือนปั้นหยา 2 ชั้น ส่วนชั้นล่างโปร่ง ขนาด ความกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ชั้นบนเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจประจำวัน ในส่วนชั้นล่างใช้เป็นสถานที่ อบรมศาสนาแก่เด็ก และ เยาวชน นอกจากนั้นยังใช้เป็นที่อบรมธรรมอิสลาม แก่ผู้สนใจทั่วไปเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ทางด้านศาสนามาให้การอบรม การต่อเติมเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ.2505 โดยได้รับการบริจาคจากตระกูลเพชรทองคำ โดยมอบพื้นไม้ทั้งหมด ขนาด 6 x 6 เมตร ส่วนที่เหลือเป็นความร่วมมือร่วมใจของสัปบุรุษมัสยิด และได้มีการบูรณะปรับปรุงมาตลอดเป็นระยะ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2534 คณะกรรมการและสัปบุรุษได้ร่วมประชุมและมีมติร่วมกันให้สร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าที่เริ่มชำรุด โดยมี อาจารย์กำธร รอมาลี เป็นผู้ออกแบบและร่วมลงทุนในการก่อสร้าง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดความกว้าง 13 เมตร ยาว 18 เมตร โดยมี อิหม่ามหมัดนุร รอมาลี เป็นประธาน การก่อสร้าง แต่ยังมีทุนแล้วเสร็จท่านได้ถึงอายุขัยเสียก่อน มัสยิดหลังใหม่ใช้งบประมาณก่อสร้าง 4 ล้านบาทเศษ โดยได้รับความร่วมมือจากมุสลิมในท้องถิ่นรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา บริเวณใกล้เคียงและทั่วไป

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2536 คณะกรรมการและสัปปุรุชได้มีความคิดให้จัดงานเพื่อหาเงินทุนมาดำเนินการก่อสร้างต่อเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยมี อีหม่าม อุมัร รอมาลี เป็นประธานจัดงาน และคณะกรรมการ รวมถึง สัปปุรุชและพี่น้องบริเวณใกล้เคียงร่วมกันจัดงาน วันเมตตาตารุลาอามีน ขึ้น

ต่อมาวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2538 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน สุลัยมาลย์ วงศ์พานิช (วุฒิสมาชิก) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน เพื่อหาทุนโอนที่ดินวากัฟให้แก่มัสยิด และหาทุนมาดำเนินการก่อสร้างมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ของผู้วากัฟ จนได้รับความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราดก.ม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2537 แต่เดิมเป็น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการศึกษา งานวิจัย และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในระยะแรกแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 แผนก ได้แก่ แผนกส่งเสริมและเผยแพร่ และแผนกพิพิธภัณฑสถาน

สืบเนื่องจากปีพุทธศักราช 2535 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้ร่วมก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนในรูปแบบพิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชนสองชาติ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและระดมนักวิชาการจากหลายสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการตั้งกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2536 นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานและนักวิชาการทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้มอบบทความอันทรงคุณค่า เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้นำไปจัดทำบทนิทรรศการ รวมทั้งจากบุคคลต่างๆ มอบหรือให้ยืมสิ่งของ ภาพถ่าย หรือสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 พิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม จัดเก็บและสงวนรักษา จัดแสดงวัตถุ อันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในด้านความสัมพันธ์ไทย-จีน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาล หัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการการศึกษาแก่บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วัดศรีรัตนธรรมาราม

วัดศรีรัตนธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ 8 เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายสายพระครูวินัยธรรมัน ภูริทัตโตและเป็นวัดในเครือวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร ตั้งอยู่ในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 95 ไร่ โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันมีพระวชิรวรคุณ เป็นเจ้าอาวาส เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นบ่อปลา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555 นายชูชาติและนางนภาพร พูลเจริญมีศรัทธาจึงถวายที่ดินให้ สมเด็จพระญาณวชิโรดม เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร ได้วางศิลาฤกษ์อาคารพระชาติวิหารเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557 วางศิลาฤกษ์ ธรรมสถานสุขภิณูญา เขตสังฆาวาส สำหรับใช้เป็นที่พำนักของภิกษุและสามเณร วัดศรีรัตนธรรมารามได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ขออนุญาตสร้างวัดคือ นายชูชาติ พูลเจริญ ต่อมาเมื่อมีพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถกลางน้ำเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้ออกแบบอุโบสถหลังนี้คือ ประดิษฐ์ บัวน้ำจืด และด้วยความสวยงามของอุโบสถกลางน้ำที่ทำให้เห็นวิเวกรอบทิศทาง รวมถึงบรรยากาศภายในวัดมีความสงบร่มรื่น ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางจิตใจ

(2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานหัตถกรรม และวิถีชีวิตชาวบ้าน

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและการเพาะเห็ด

วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร และการเพาะเห็ดถึงเข้าร่วมถึงการสอนแปรรูปจากเห็ดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่มากเกินไปของผู้บริโภคในบางฤดูกาล โดยวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นได้จากการรวมตัวของคนในพื้นที่ ในการเริ่มจัดตั้งนั้นมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 8 คน โดยมีท่านอาจารย์บุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็นประธาน ท่านเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 ด้านเกษตรกรรม(การเพาะเห็ดแบบครบวงจร) สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและเป็นอาสาตบในโครงการลูกพระดาบส ปัจจุบันท่านได้เป็นผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ เนื่องด้วยท่านมีจิตอาสาที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความสนใจเพาะเห็ดเพื่อใช้ทานภายในครัวเรือนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถขยายเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ได้ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งขายปลีกและขายส่ง ทั้งสิ้นจำนวน 13 ชนิด ได้แก่ เห็ดกรอบสวรรค์ เห็ดกรอบสมุนไพร เห็ดกรอบซีเม่า น้ำพริกเผาเห็ดตระกูลนางรม น้ำพริกเผาเห็ดหอม น้ำพริกเผาเห็ดโคน เห็ดหลินจือสไลด์ เห็ดหูหนูอบแห้ง น้ำเห็ดแปดเซียน อาหารเสริมเห็ดถึงเข้าสู่สตรีผู้หญิง อาหารเสริมเห็ดถึงเข้าสู่สตรีผู้ชาย อาหารเสริมเห็ดหลินจือ-ถั่งเช่าและยาสีฟันเห็ดหลินจือ-ถั่งเช่า โดยจะเน้นในส่วนของกลุ่มผู้บริโภคที่รักษาสุขภาพและกลุ่มผู้ทานอาหารมังสวิรัตเป็นหลักหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจและรักสุขภาพ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกร บ้านคลองบางน้ำจืด

ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ 10 ตำบลบางโกลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เกือบ 20 ปี ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านคลองบางน้ำจืด (หมู่10) เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรให้กับคนในชุมชน และคนนอกพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรนอกฤดู ซึ่งช่วยให้เกษตรกรในชุมชนมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา นายสมชาย อนุพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ว่า จัดตั้งขึ้นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ คือ นายพร อนุพันธ์ ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินระดับจังหวัด คุณพ่อเป็นคนคิดค้นเรื่องเกษตรในการเสียบกิ่งมะนาวบนตอมะขวิด ทดลองทำอยู่หลายครั้ง จนในที่สุดก็สำเร็จ รู้หลักการที่ทำให้ต้นมะนาวออกลูกดกตลอดปี จึงได้เข้าไปร่วมประชุมที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ทางเกษตรจังหวัดให้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรคนอื่น ๆ และได้เป็นปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินระดับจังหวัดในที่สุด เมื่อมีคุณพ่อเป็นถึงปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดินระดับจังหวัด ผู้ใหญ่สมชายซึ่งได้คลุกคลีใกล้ชิดอยู่กับคุณพ่อกับมาตั้งแต่เด็ก ๆ ทำให้ซึมซับการเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรมาโดยตลอด เห็นทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิต ผู้ใหญ่สมชายก็ได้รับช่วงต่อเอาความรู้ที่มีมาเปิดอบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอีกหลายด้าน จนศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีรายการโทรทัศน์เข้ามาถ่ายทำนำออกเผยแพร่แล้วหลายช่อง ทำให้มีเกษตรกรจากจังหวัดอื่น ๆ นักเรียนนักศึกษา สนใจเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้สอนเกษตรที่หลากหลายสาขา อาทิ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยวิธีเสียบกิ่งมะนาวบนตอมะขวิด การขยายพันธุ์มะม่วงนอกฤดูฤดูกาล เรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินไม่ใช้สารเคมี สอนวิธีการหมักปุ๋ย การทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ สารไล่แมลง การปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ การปลูกพืชผักสวนครัว และที่นี่ยังมีการทำน้ำปลาร้า น้ำยาล้างจาน ฯลฯ โดยจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย

สวนมะม่วงธัญลักษณ์

สวนมะม่วงธัญลักษณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 น.ส.ธัญลักษณ์ บุตตะโส ประธานแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ขาวตำบลบางโกลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า เดิมปลูกมะม่วงอยู่แล้วแต่ยังเจอปัญหาเกี่ยวกับโรคแมลง ก็เลยตัดสินใจรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยเหลือ พัฒนา ทำให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น มีการขับเคลื่อนกลุ่มไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีอำนาจในการต่อรองราคา สามารถกำหนดราคาขายเองได้ การตลาดก็กว้างขึ้น เพราะมีการส่งออกไปตลาดท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร ห้างสรรพสินค้า จำหน่ายตามบูธแสดงสินค้า และก็มีตลาดออนไลน์ ที่สำคัญคือตอนนี้มีฐานลูกค้าทั่วประเทศ และอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายกับประเทศเกาหลี ที่มาขอรับซื้อไม่จำกัด พร้อมทั้งให้ราคาที่สูงอีกด้วย ในอนาคตกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ตำบลบางโกลง จะมีการพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้ด้านการผลิตมะม่วงครบวงจร เชื่อมโยงการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้คุณภาพดีกับกลุ่มผู้ผลิตอำเภอข้างเคียง รวมไปถึงพัฒนาให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จุดเช็คอินแหล่งใหม่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาแวะชม แวะชิม พร้อมเรียนรู้การปลูกมะม่วง น้ำดอกไม้ที่มีคุณภาพของกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แห่งนี้

ตลาดน้ำบางโฉลง

ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2562 มีพื้นที่ความยาวพื้นที่รวม 108.25 เมตร ความยาวพื้นที่ปลูกต้นไม้แถว 86.15 เมตร จำนวน 1,700 ต้น อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล บางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ใกล้กับศาลพ่อหลวงคงเพชร ซึ่งเดิมเป็นจุดกร้างและมักจะมีผู้คนลักลอบนำขยะมาทิ้งแต่ต่อมาด้วยวิสัยทัศน์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและทีมงาน จึงมีแนวคิดจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน เป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ มีการปลูกต้นไม้ประดับ จัดทำซุ้มถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในละแวกใกล้เคียง เพื่อให้พื้นที่บริเวณริมคลองมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ไม่ให้เป็นจุดอับ เพาะเชื้อโรคต่าง ๆ จึงเริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา คาดว่าตลาดน้ำบางโฉลงจะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้กับภาคประชาชนตำบลบางโฉลงให้ดีขึ้น ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว และซื้อสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภายนอกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยตลาดน้ำบางโฉลงเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 16.30 น. ภายในตลาดน้ำบางโฉลงนอกจากมีร้านขายสินค้า OTOP ยังมีร้านค้าหลากหลายร้าน อาทิเช่น ร้านอาหารตามสั่ง ร้านส้มตำ ร้านโรตีสี่ ร้านน้ำอ้อย ร้านขายผักร้านขนมไทย ร้านน้ำชากาแฟ ร้านข้าวขาหมู และร้านขนมจีนน้ำยาเห็ดถึงเช้า เป็นต้น

(3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทงานประเพณี และกิจกรรมพื้นถิ่น

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ในวันอาสาฬหบูชา ก่อนเข้าพรรษา 1 วัน

จัดขึ้นที่วัดบางโฉลงใน โดยในปัจจุบันจัดขึ้นทุกปีในวันอาสาฬหบูชา ก่อนเข้าพรรษา 1 วัน ซึ่งแต่เดิมนั้นประเพณีตักบาตรดอกไม้ วัดบางโฉลงใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ถือเป็นประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติกันมาของผู้ถือศีลและพุทธศาสนิกชน โดยนำดอกไม้มาถวายพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา เพื่อพระสงฆ์ได้นำดอกไม้ไปกระทำพิธีสังฆกรรมในพระอุโบสถ ซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า 100 ปี ต่อมาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการและสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลีได้ฟื้นฟูเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและร่วมทำบุญด้วยดอกไม้จนถึงปัจจุบันและเปลี่ยนแปลงจากตักบาตรดอกไม้ในวันเข้าพรรษามาเป็นวันอาสาฬหบูชาหรือขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน โดยดอกไม้ที่นำมาตักบาตร ได้แก่ ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกเข็ม ดอกเข้าพรรษา ดอกพุทธรักษา และดอกไม้อื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์ลงจากศาลาการเปรียญและเริ่มต้นพิธีตักบาตรดอกไม้ตามเส้นทางตั้งแต่ศาลาไปยังอุโบสถเพื่อนำดอกไม้รูปเทียนไปสักการะพระพุทธรูปในการทำพิธีสังฆกรรมต่อไป

พิธีส่งเรือและสร้งน้ำเจวีต งานจะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 เมษายน ของทุกปี

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 เมษายน ของทุกปี จากการตกลงกันเมื่อครั้งในอดีตตอนที่ร่วมตั้งศาลพ่อหลวงคงเพ็ชรและศาลแม่ย่าว่า เมื่อถึงวันที่ 23 เมษายนของทุกปี จะนัดมาพบกันเพื่อทำพิธีปิดทองและสร้งน้ำเจวีต โดยช่วงเช้าจำนำเครื่องสังเวทมาบูชา เช่นหัวหมู เป็ด ไก่ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว เหล้าขาว ฯลฯ มาเช่นไหว้ ช่วงบ่าย 3 มีการประกอบพิธีส่งเรือ ซึ่งเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บสิ่งไม่ดีงามให้ล่องลอยไปกับเรือหลังเสร็จพิธี ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นก็จะมีลูกหลานที่สืบทอดทายาทหนุ่มสาวผ้าขาวม้าลายพาดไหล่เป็นผู้ถือเจวีต พ่อหลวงคงเพ็ชรและแม่ย่าที่ตั้งอยู่ในศาลรวม 7 อัน แห่แห่นไปตามทางเดินโดยรอบโดยมีขบวนกลองยาว ร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานครั้นครั้นเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนที่มาร่วมงานได้สร้งน้ำอบ น้ำปรุงต่างๆไปยังเจวีต เพื่อความเป็นสิริมงคล บ้างก็นำมือทั้งสองข้างไปลูบเจวีตเพื่อนำทองคำเปลวที่ติดอยู่ที่เจวีตมาลูบใบหน้า บ้างก็ขอผ้าแดงมาผูกข้อมือซึ่งถือเป็นเครื่องรางของดีอีกอย่างหนึ่ง มีความเชื่อว่าจะช่วยปิดเป่าให้มีแต่ความสุข รอดพ้นต่อภัยอันตรายต่าง ๆ ทั้งปวง ตกกลางคืน องค์การบริหารส่วนตำบลบางไฉนยังได้ร่วมกับชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน จัดให้มีการรำวงย้อนยุคเพื่อสร้างสีสัน ความสนุกสนาน และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ไว้อีกด้วย

(4) แหล่งที่เกี่ยวประเภทสุขภาพและกีฬา

กรีนวัลเล่ คันทรี คลับ

สนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่กว่า 400 ไร่ ที่ถูกออกแบบโดยนักออกแบบสนามกอล์ฟระดับโลกอย่างชาวอเมริกัน Robert Trend Jones, Jr. ให้บริการมากกว่า 30 ปี ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตร 15 ถนนบางนา-ตราด ฝั่งขาเข้า สภาพสนามสวยงามสมบูรณ์ มีมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ทางสนามได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมกันเปิดให้บริการ Twilight Golf 18 หลุม และ Night Golf 9 หลุม เพื่อให้บริการในช่วงเวลากลางวัน นอกจากนี้ยังมีคลับเฮ้าส์กรีนวัลเล่ คันทรี คลับ ตกแต่งด้วยสไตล์คันทรี หลังคาสูง ตัวอาคารกว้างขวาง พร้อมมีบริการต่าง ๆ ครบครัน ทั้ง Pro Shop ที่มีสินค้ากอล์ฟหลากหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ ห้องล็อกเกอร์ ที่กว้างขวาง สะอาด เป็นสัดส่วน ห้องอาบน้ำชายมีให้บริการมากกว่า 22 ห้อง พร้อมมีบริการนวดผ่อนคลาย หลังจากออกรอบ นอกจากนี้ยังมีส่วนของห้องอาหารบรรยากาศติดกับกรีนซ้อมพัสดุ และทีออฟหลุม 1 เซิร์ฟอาหาร ทั้งเมนูอาหารไทย และนานาชาติ

ธนาซิติ์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ

ธนา ซิติ์ คันทรี คลับ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ 25 นาทีที่กิโลเมตรที่ 14 บนถนนทางหลวงบางนา-ตราด ได้รับการพัฒนาและรีแบรนด์ใหม่ทั้งหมดในปี 2561 เพื่อให้บริการครอบครัว คู่รัก และบุคคลทั่วไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา สันทนาการ และไลฟ์สไตล์ที่ครบครัน สนามกอล์ฟขนาด 7,008 หลา พาร์ 72 ที่ออกแบบโดย Greg Norman ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีภูมิทัศน์สวยงามและ

มีกรีนที่รวดเร็ว บังเกอร์ที่จัดวางอย่างมีกลยุทธ์ ตลอดจนทะเลสาบและลำธารตามธรรมชาติ ระบายน้ำได้ดีเยี่ยม สามารถเล่นได้ตลอดทั้งปี

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการตาม องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)

การวางแผนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น ควรเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่การท่องเที่ยวแบบมหาชน (mass tourism) จะเข้าไปในพื้นที่และสร้างผลกระทบทางลบให้กับชุมชนทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ให้เกิดการวางแผนตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนาดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา โดยได้ลงพื้นที่ สังเกต สัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนจะนำมาวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จากข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ที่ได้จากการสำรวจ สังเกต และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคทางการท่องเที่ยว สามารถหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยอิงจากองค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 หน้า20-22)ได้ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น

ควรเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประโยชน์ในระยะยาวของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อชุมชน จัดกิจกรรมสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับลูกหลานของคนในชุมชน วัยรุ่น และผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของการเปิดพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว จัดทำแผนการท่องเที่ยวที่ให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น จัดตั้งกรรมการหรือผู้แทนชุมชนด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความรู้กับชุมชนในการจัดตั้งสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนภายในพื้นที่ให้เกิดการจัดสรรผลประโยชน์ที่เหมาะสม สามารถนำรายได้มาบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทางด้านการศึกษาต่อไป การส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ รวมถึงคอยช่วยตรวจสอบและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเป็นระยะ ๆ เป็นสิ่งสำคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จริญญาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล (2553) เรื่อง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า การสร้างการมีส่วนร่วมและกระจายบทบาทเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดกระบวนการ และการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้นำจะต้องคอยดูแลบทบาทลง และผลักดันให้ประชาชน องค์กรชุมชนและกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้า เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจพัฒนามากขึ้น เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านต่างๆในระยะยาว และ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัจด์ (2553) ที่กล่าวว่าหลักสำคัญของการท่องเที่ยว

ชุมชนคือ ผลประโยชน์สู่ชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นการท่องเที่ยวชุมชนต้องมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลควรเข้ามาเป็นแกนกลางผลักดัน ช่วยเหลือดูแลตั้งแต่การปลูกจิตสำนึก ร่วมวางแผน ส่งเสริมและพัฒนา ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ จีงประวัตติ (2560) เรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก ที่กล่าวว่า ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และประสานงานกับคนในชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยผู้แทนองค์กรควรเป็นแกนนำหลักของชุมชน

องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตสำนึกทางการท่องเที่ยว

ทั้งนี้การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญพื้นฐานในการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากร และบทบาทของตนต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และนำไปสู่ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการท่องเที่ยว เช่นที่บุญเลิศ จิตต์วัฒนา (2548) กล่าวว่าจิตสำนึกที่ยั่งยืนหมายถึงลักษณะของบุคคลที่สามารถตอบสนองการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรักและความห่วงใยในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้น ในจิตใจ อันจะช่วยให้ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป ในการให้ความรู้ ชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อปลูกจิตสำนึกทางการท่องเที่ยว สามารถทำในหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจัดการอบรมให้ความรู้ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ และสำหรับนักท่องเที่ยว การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสามารถเริ่มต้นจากการเผยแพร่ข้อมูลของสถานที่ที่สอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว และเมื่อเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวอาจจัดให้มีการเตรียมการสื่อความหมายในรูปแบบป้ายให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกระจายตามจุดดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ จัดเตรียมนักสื่อความหมายที่มาจากลูกหลานของคนในชุมชนหรือชาวบ้านที่มีความรู้ในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยว

องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในตำบลบางโกลนนั้น มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวได้หลากหลายประเภท ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สอดคล้องกับงานวิจัย ของ อัญชลี สมใจ และ พันธุ์วี ฌ ลำพูน (2560) เรื่อง ความเป็นไปได้ของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบางโกลน อำเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่กล่าวว่าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน 11 หมู่บ้านของตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อมและความเป็นไปได้ในการผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตท้องถิ่น ศาสนาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ซึ่งในการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวที่อยู่นั้นอาจแบ่งพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะจัดขึ้นในอนาคต และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นบ่อปลา สวนกล้วย แปลงผัก ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ซึ่งเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาจเพิ่มศูนย์บริการข้อมูล ที่จอดรถ ห้องสุขา และมีระบบจัดการขยะที่เหมาะสม โดยหากพัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบฟาร์มสเตย์ (Farm Stay) อาจให้มีการรวมกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเปิดบ้านต้อนรับและเป็นที่พักแก่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะมาทำกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ควรมีการประเมินขีดความสามารถและการศึกษาถึงผลกระทบในการรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมครบถ้วน และไม่ทำลายทรัพยากรในระยะยาว ควรมีการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวในรูปแบบที่งบประมาณ บุคลากรและสถานที่เอื้ออำนวย โดยอาจเป็นป้ายสื่อความหมาย หรือศูนย์บริการข้อมูล เพื่อแนะนำประวัติความเป็นมาของสถานที่ แนะนำจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และแนะนำข้อปฏิบัติตนในทรัพยากรท่องเที่ยว หรืออาจเสริมความรู้พัฒนานักสื่อความหมายจิตอาสาเพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

ด้านโครงสร้างพื้นฐานหากต้องการสนับสนุนการท่องเที่ยวมากขึ้น อาจดำเนินการขุดลอกคูคลองให้สามารถสัญจรได้รอบ และเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวด้วยการเดินชมและการท่องเที่ยวด้วยจักรยานให้มากขึ้น เช่น การซ่อมแซมทางเดินเลียบบคลอง และสร้างทางจักรยานคู่ขนานไปกับทางเดินเลียบบคลอง เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มเส้นทางท่องเที่ยวให้กับชุมชนและเพิ่มช่องทางในการเดินทางให้กับคนในชุมชนไปด้วยได้ การปรับปรุงเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรในพื้นที่สอดคล้องกับงานวิจัย ของ พรพรรณศิริ แจ่มอรุณ วุฒิพงษ์ ทองก้อน และ กชพร ขวัญทอง. (2558) เรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบ้านในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าคลองบางสายหากได้รับการขุดลอกบูรณะให้ดี อาจสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมริมคลองได้ ถือเป็นงานสร้างงานให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวไปพร้อมกับช่วยดูแลอนุรักษ์คูคลองต่างๆด้วย

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมการพัฒนาทรัพยากรตามที่กล่าวมาข้างต้น หรือกำหนดค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากการเข้ามาทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน และนำรายได้นั้นกระจายสู่ชุมชนและนำไปพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ต่อไป

องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว

ควรเริ่มจากการให้ความรู้ความเข้าใจทั้งกับชาวบ้านในชุมชนเพิ่มการตระหนักเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ชุมชนอาจมีการออกระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าใช้สิ่งแวดล้อม เช่น ห้ามส่งเสียงดังรบกวนในเขตพื้นที่ชุมชนหลังช่วงเวลาที่กำหนด หรือใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าร่วม เช่น ห้ามทิ้งขยะนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้หากฝ่าฝืนต้องถูกจับหรือถูกปรับ ควรมีการทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสังเกตถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวจริง เช่น หากมีการขุดลอกคูคลองและจัดการท่องเที่ยวทางน้ำซึ่งอาจมีการใช้เรือติดเครื่องยนต์เพื่อนำเที่ยวก็ควรมีการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวดูผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวระหว่างที่เปิดพื้นที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ดังเช่น ภีรวัฒน์ นนทโชติ (2557) ได้ศึกษา “ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อชุมชนท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีต่อชุมชนบ้านรวมมิตร ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ปัญหามลพิษทางอากาศและทางเสียงที่เกิดจากเรือหางยาวรับส่ง และแนวทางการลดปัญหาผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านรวมมิตร ด้านสิ่งแวดล้อมควรส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ

องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เน้นไปที่การกระจายรายได้สู่ชุมชน ชุมชนที่เข้ามาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวจะต้องมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงหรือก่อให้เกิดมลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการเชิญผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการที่พักแรมผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มาทำความเข้าใจ และข้อปฏิบัติ กฎระเบียบที่ชัดเจน กับผู้ที่ประสงค์จะมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้ตระหนักถึงการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม ในส่วนของธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึกนั้น ผลผลิตที่สินค้าประจำตำบลของบางโหนดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะถิ่น ดังนั้นจึงอาจใช้วิธีในการพัฒนาให้มีหีบห่อสวยงามน่าสนใจ พัฒนาการสินค้าให้มีชื่อตำบลบางโหนดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ ทั้งนี้อาจใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ใช้กระเปาะสานผักตบชวาจากชุมชนหมู่ที่ 4 ในการบรรจุผลิตภัณฑ์จากชุมชนอื่น ๆ หรืออาจบูรณาการสินค้าจากหลายพื้นที่ร่วมกันเป็นสินค้าชิ้นเดียว เช่น นำสิ่งของจากการจักสานผักตบชวามาทำตกแต่งเดคูพาจให้สวยงาม ในอนาคตอาจพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ปลาช่อน มะม่วง มาแปรรูปเป็นสินค้าที่ระลึกของตำบลบางโหนดเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะพื้นถิ่นต่อไป ดังเช่นงานวิจัยของอดิคุณ เสร้ามัญและคณะ (2564) เรื่อง การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมของการแสวงหาสินค้าของที่ระลึกที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของสถานที่ที่ไปเยือน ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าของที่ระลึกจะต้องคำนึงถึงความเป็นตัวตนที่เรียกว่า “อัตลักษณ์วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นสิ่งเฉพาะที่ มีความแตกต่างกับ

พื้นที่อื่น หากสินค้าสามารถระบุได้ว่าเป็นสินค้าที่มีการผลิตเฉพาะที่ถิ่นนั้น ๆ ก็จะช่วยสร้างคุณค่าและความประทับใจให้กับผู้ซื้อได้มากขึ้น

องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางโหลงสามารถแบ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและประเพณี การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการทำเกษตร สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร ส่วนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมนั้นเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำบุญ ไหว้พระ หรือศึกษาประเพณีที่มีเฉพาะท้องถิ่นอย่างประเพณีสงกรานต์น้ำเจี๊วที่ศาลพ่อหลวงคงเพชร และประเพณีตัดกบตาดอกไม้ที่จะจัดขึ้นทุกปีในวันอาสาฬหบูชาที่วัดบางโหลง(นอก) ในขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพก็มีแหล่งท่องเที่ยวรองรับอย่างสนามกอล์ฟซึ่งอาจพัฒนาต่อยอดรองรับความต้องการทางสุขภาพด้านอื่นนอกจากด้านกีฬาต่อไป อย่างเช่น การผ่อนคลายด้วยการนวดแผนไทย ซึ่งอาจให้คนในชุมชนได้เรียนและมาประกอบอาชีพได้

จุดแข็งและโอกาสของตำบลบางโหลงคือเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ และมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาและพอมีเวลาระหว่างต่อเครื่อง หรือสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรได้ที่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางไปกลับได้สะดวก รวมถึงสภาวะแวดล้อมสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพัฒนาต่อยอดในอนาคตเป็นการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านนี้ที่ชัดเจน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลควรเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและชาวบ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ทางชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลควรร่วมกันกำหนดรายการนำเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว และคำนวณราคาที่เหมาะสม ก่อนทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค สร้างกระแสให้บางโหลงเป็นที่รู้จักเพื่อทำการขายให้นักท่องเที่ยวที่สนใจต่อไป ดังเช่นงานวิจัยของฤดี เสริมชยุต (2563) เรื่อง กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนที่กล่าวว่า การท่องเที่ยวชุมชนจะประสบความสำเร็จและยั่งยืนได้ด้วยเครื่องมือการส่งเสริมการตลาด โดยรูปแบบการส่งเสริมการตลาดดังกล่าวจะต้องแตกต่างจากการส่งเสริมการตลาดสำหรับสินค้าทั่วไป โดยยังคงเน้นการนำเสนอ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเป็นรากเหง้าของชุมชนสื่อออกไปให้นักท่องเที่ยวและผู้พบเห็นมีความสนใจ และต้องการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังต้องนำเสนอ เน้นย้ำถึงการรักษาสภาพท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพความเป็นอยู่ทางสังคม ส่วนการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความยั่งยืนในอนาคต อาจจะต้องใช้การส่งเสริมการตลาดเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในการสร้างแบรนด์ หรือตราสินค้า ให้เข้าถึงจิตใจของนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความภักดี การซื้อซ้ำ การมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม และกลายเป็นกระบอกเสียงให้การท่องเที่ยวชุมชนในที่สุด

ตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รายการที่ 1 สัมผัสวิถีชุมชน เปี่ยมล้นความศรัทธา ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน

เวลา	สถานที่	กิจกรรม
08.00 น.	ชุมชนฮาลาดารู้ลอามีน	<ul style="list-style-type: none"> • เยี่ยมชมตลาดชุมชนฮาลาดารู้ลอามีน เพื่อจับจ่ายซื้อของ และชิมอาหารชุมชน • กิจกรรมจัดการเรียนรู้รู้ภาษาอาหรับและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวมุสลิม สอนทำอาหารของชาวมุสลิม เช่น ข้าวหมกไก่ • กิจกรรมชมสวนมะนาว เรียนรู้วิธีการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ วิธีการแปรรูปมะนาว เช่น การทำน้ำมะนาว การทำน้ำยาล้างจานจากมะนาว • กิจกรรมเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงกบในกระชัง • กิจกรรมชมสวนกล้วย และ วิธีแปรรูปกล้วย เช่น การทำกล้วยบวชชี การทำกล้วยตาก การทำขนมกล้วย
09.30 น.	วัดบางโหลงนอก	<ul style="list-style-type: none"> • รับฟังประวัติความเป็นมาของตำบลบางโหลง และวัดบางโหลงนอก • สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระพุทธรูป หลวงพ่อขาว ชมความงามของงานศิลปกรรมภายในวัด • ทำบุญถวายสังฆทาน / ให้อาหารปลา • กิจกรรมพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำ ลำคลอง
10.30 น.	ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชร	<ul style="list-style-type: none"> • สักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

		<ul style="list-style-type: none"> ● (ร่วมงานประเพณีพิธีไทยปิดทองและสงฆ์น้ำเจว็ด (ทุกวันที่ 22-23 เม.ย. ของทุกปี))
11.00 น.	ตลาดน้ำบางโคลง	<ul style="list-style-type: none"> ● เดินชมผลิตภัณฑ์สินค้าของคนในชุมชน ● รับประทานอาหารตามอัธยาศัยกับร้านค้าชุมชน ● ร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต (เวียนจัดในแต่ละสัปดาห์ เช่น การร้อยมาลัย การสานปลาตะเพียน การแปรรูปพลาสติก ฯลฯ)
12.30 น.	วิสาหกิจศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยการเพาะเห็ด	<p>การเรียนรู้กระบวนการเพราะเห็ดแบบบวงจร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด ● ขั้นตอนการทำหัวเชื้อข้าวฟ่าง ● ขั้นตอนการทำก้อนเห็ด ● ขั้นตอนการเปิดดอกเห็ด ● ขั้นตอนการแปรรูป <p>Work shop ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การทำอาหารแปรรูปจากเห็ด อาทิเช่น เหง้าก้วย เห็ดหูหนู เห็ดกรอบสวรรค์ แหนมเห็ด เห็ดกรอบสมุนไพร เห็ดกรอบซี่มา น้ำพริกเผาเห็ด ตระกูลนางรม น้ำพริกเผาเห็ดหอม น้ำพริกเผาเห็ดโคน เห็ดหลินจือสไลด์ เห็ดหูหนูอบแห้ง น้ำเห็ดแปดเซียน เป็นต้น ● ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาทิเช่น อาหารเสริมเห็ดถั่งเช่าสูตรผู้หญิง อาหารเสริมเห็ดถั่งเช่าสูตรผู้ชาย อาหารเสริมเห็ดหลินจือ-ถั่งเช่า เป็นต้น ● ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาทิเช่น สบู่ เซรั่ม เป็นต้น ● สมุนไพรแปรรูป

		หมายเหตุ : สามารถเลือกกิจกรรมได้ โดยมีค่าใช้จ่าย
14.00 น.	วัดบางโหลงใน	<ul style="list-style-type: none"> ● รับฟังประวัติความเป็นมาของวัดบางโหลงใน ● สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระพุทธรูป หลวงพ่อเพชร ชมความงามของงานศิลปกรรมภายในวัด ● ทำบุญถวายสังฆทาน / ให้อาหารปลา ● กิจกรรมพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำ ลำคลอง

รายการที่ 2 เข้าวัดทำบุญ อุทหนุนสินค้า/บริการชุมชน เรียนรู้คนทำการเกษตร

เวลา	สถานที่	กิจกรรม
07.00 น.	วัดศรีรัตนธรรมาราม	<ul style="list-style-type: none"> ● ทำบุญตักบาตร ● ชมความงามของอุโบสถกลางน้ำ
08.30 น.	ตลาดทิพย์เกษร	<ul style="list-style-type: none"> ● เดินเลือกซื้อผัก ผลไม้ สินค้าชุมชน
09.30 น.	สวนกล้วยหมู่ 10	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมชมสวนกล้วย การตัดเก็บกล้วย และวิธีแปรรูปกล้วย เช่น การทำกล้วยบวชชี การทำกล้วยตาก การทำขนมกล้วย ● กิจกรรมการพับใบตอง การประดิษฐ์ของเล่นโบราณจากก้านกล้วย การทำอาหารจากหยวกกล้วย <p>หมายเหตุ : สามารถเลือกกิจกรรมได้ โดยมีค่าใช้จ่าย</p>
10.30 น.	ศูนย์การเรียนรู้ครูเกษตร บ้านคลองบางน้ำจืด หมู่ 10	<ul style="list-style-type: none"> ● เรียนรู้การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยวิธีเสียบกิ่งมะนาวบนตอมะขวิด การขยายพันธุ์มะม่วงนอกฤดูตุกาศ เรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินไม่ใช้สารเคมี สอนวิธีการหมักปุ๋ย การทำปุ๋ยน้ำ

		<p>อินทรีชีวภาพ สารไล่แมลง การปลูปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ การปลูปลูกพืชผักสวนครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมการทำน้ำปลา ร้า น้ำยาล้างจาน ฯลฯ
11.30 น.	ร้านลิตเติ้ล ลอฟท์	<ul style="list-style-type: none"> ● ให้อาหารสัตว์และดูแลแปลงปลูปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ● กิจกรรมการเรียนรู้การปลูปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ● รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.	สวนมะม่วงรัญลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> ● ศึกษาดูงานด้านการผลิตมะม่วงครบวงจร เกี่ยวขมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้การปลูปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีคุณภาพ ● กิจกรรมชมการแปรรูปและการทำขนมจากมะม่วง เช่น มะม่วงกวน การดองมะม่วง เยลลี่มะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วง ● เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มะม่วงจากสวนและนั่งพักคลายร้อนที่คาเฟ่สวนมะม่วง
14.00 น.	บ่อปลา หมู่ 6	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรมการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงอนุบาลปลานิล กระบวนการและขั้นตอนในการเลี้ยงปลานิล ● กิจกรรมการทำอาหารจากปลานิลโดยใช้สมุนไพรและผักพื้นบ้าน ● กิจกรรมตกปลาสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจและรักในการตกปลา หากตกปลานิลได้ มีบริการเผาปลานิล พร้อมน้ำจิ้มฟรี <p>หมายเหตุ : สามารถเลือกกิจกรรมได้ โดยมีค่าใช้จ่าย</p>
16.00 น.	ร้านนวัตกรรมวิถีไทยโดยชุมชนหมู่ 4	<ul style="list-style-type: none"> ● นวดแผนไทย อบสมุนไพร นวดประคบ ● จิบเครื่องดื่มสมุนไพร รับประทานอาหารนมหวานไทย ในคาเฟ่วิถีไทย ● กิจกรรมทำลูกประคบ หรือ ยาหม่อง

		หมายเหตุ : สามารถเลือกกิจกรรมได้ โดยมี ค่าใช้จ่าย
--	--	--

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.2.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบ และการนำผลการวิจัยไปใช้

1. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงควรจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนนี้ โดยมีภาระให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น มุ่งเน้นวัตถุดิบในชุมชนเพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตในชุมชน และสามารถขายเป็นสินค้าที่ระลึกที่มีเฉพาะถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ โดยอาจเป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว เพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณ แบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันในชุมชน

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาความต้องการและความคุ้มค่าในการลงทุนในการเปิดการท่องเที่ยวรูปแบบฟาร์มสเตย์ (Farm Stay) ในพื้นที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ